

ตารางรายละเอียดประกอบเกณฑ์การปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย

ชื่อศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ	ผลผลิตย่อย	หมายเหตุ
		เกณฑ์การปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อยประกอบด้วย
		1. จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งจัดสรรโดยใช้เกณฑ์จำนวนคน (จัดสรรให้ทุกสำนักของหน่วยงานหลัก)
		2. การรวมจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก ที่ดำเนินงานภายใต้ผลผลิตเดียวกัน (เฉพาะ สจน. สนผ. และ สปช.)
สำนักจัดการหนี้ 1 (สจน.1)	การกู้เงิน	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (1+3+14+15)
	การรายงานผลการกู้เงิน	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (6)
	การบริหารจัดการหนี้	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (7+8+9+10)
	การจัดการข้อมูลหนี้	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (11+16)
	การจัดการเงินฝาก	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (12)
	การแนะนำและให้คำปรึกษา	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (13)
สำนักนโยบายและแผน (สนผ.)	แถลงข่าวการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (17)
	แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (18)
	แถลงข่าวผลการบริหารหนี้สาธารณะและรายงานหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือนเสนอต่อรัฐมนตรี	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (19)
	ประสานงาน ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้จากต่างประเทศ	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (20)
	ลงนามรับความร่วมมือทางวิชาการจากแหล่งเงินทุน	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (21)
กลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ (กบส.)	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (22)
สำนักจัดการหนี้ 2 (สจน.2)	การดำเนินงานของสำนักจัดการหนี้ 2	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (23 ถึง 32)
สำนักบริหารการชำระหนี้ (สปช.)	การจัดทำค่าของประมาณรายจ่ายชำระหนี้ของรัฐบาล	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (33)
	การชำระคืนหนี้เงินกู้รัฐบาล	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (34)
	การจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ของบัญชีเงินกู้ SAL และประมาณการชำระหนี้เงินกู้ DPL	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (35)
สำนักบริการการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ (สบค.)	การบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (36 ถึง 40)
สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ (สบป.)	การบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (41 ถึง 44)
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย (ศทท.)	การจัดทำ/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษาที่จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย รวมทั้งการขอรายชื่อกู้	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (45)
สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ (สพต.)	การเสนอแนะนโยบายและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้	เงินที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน + เงินของกิจกรรมย่อยที่ (46 ถึง 55)

หมายเหตุ : เกณฑ์การปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย ใช้เกณฑ์ตามที่สำนัก ศูนย์ กลุ่ม กำหนด ซึ่งอาจจะปรับเกณฑ์การปันส่วนในแต่ละปีงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณนั้นๆ

ในปีงบประมาณปัจจุบัน สบน. ได้รวมผลผลิตย่อยจากหลายกิจกรรมมาเป็น 1 กิจกรรม เพื่อให้คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมีความชัดเจนครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากขึ้น